

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลธรรมามูล

ผู้มาประชุม

ก. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๑. นายพรตียะ	ศรีฟุ่ม	รองนายกเทศมนตรี แทน นายกเทศมนตรีตำบลธรรมามูล
๒. นายสมาน	เมืองนิล	รองนายกเทศมนตรี
๓. นายยุทธนา	นิยมจันทร์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธรรมามูล
๔. นางทองหลอม	ศรีหะไกร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธรรมามูล
๕. นางสุพิศรา	ชำแดง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธรรมามูล
๖. นายอนุสรณ์	ปานเอม	แทน ผอ.โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
๗. นายสมใจ	เชื้ออภัย	กำนันตำบลธรรมามูล
๘. นายสมกมล	จ้วงพานิช	ผอ.โรงเรียนวัดธรรมามูล
๙. นางสาววาสนา	กิจวาท	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ แทน ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลธรรมามูล
๑๐. นายประเสริฐ	อยู่คง	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
๑๑. นางสาวอื่น	วงษ์โต	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
๑๒. นายสวัสดิ์	วงษ์ชาติ	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
๑๓. นายอารมย์	เธียรถาวร	ปลัดเทศบาล
๑๔. นายอำนาจ	แสงหงษ์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ข. ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเอกชัย	พลพงษ์	นายช่างโยธา ชำนาญงาน
๒. นางสาวปวีณา	อยู่เย็น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

ก่อนการประชุม

นางสาวปวีณา อยู่เย็น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๒ การประชุมของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

/ท้องถิ่น.....

ท้องถิ่น ฯลฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด แล้วแต่กรณี จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมวันนี้ ได้นับจำนวนกรรมการแล้ว เกินกึ่งหนึ่งตามระเบียบ จึงเชิญ นายพรตียะ ศรีพุ่ม รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุม ตามที่ได้รับมอบหมายจาก นายสนอง ศรีพุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลธรรมามูล ดำเนินการประชุมตามวาระ

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๓๖ น.

นายพรตียะ ศรีพุ่ม รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อกล่าวเปิดประชุมแล้ว ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน

ได้แจ้งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น แก่ที่ประชุม ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก

(ก) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง

(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นการดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น

(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน

ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย

(๒) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา

และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

และได้แจ้งที่ประชุมสาเหตุของความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ

ดังนี้

/สืบเนื่องมาจาก.....

สืบเนื่องมาจากพื้นที่ตำบลธรรมามูลได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง
ฝนทิ้งช่วง ขาดแคลนแหล่งน้ำ และน้ำอุปโภค/บริโภค ตามพื้นที่ที่ประธานจะแจ้ง
ที่ประชุมทราบ

เทศบาลตำบลธรรมามูล มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน มีระบบ
ประปาหมู่บ้านที่เทศบาลตำบลธรรมามูลรับผิดชอบ จำนวน ๘ แห่ง
ปัจจุบันแหล่งน้ำดิบได้แห้งแล้ว

-ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้

- ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้

และปัญหาในปัจจุบัน ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (วังตาล) ไม่สามารถ
ผลิตน้ำประปาได้ แหล่งน้ำดิบเหลือน้อยและมีความขุ่น เป็นตะกอน

จึงต้องแก้ไขปัญหาย่างเร่งด่วน จึงได้เชิญคณะกรรมการทุกท่านมาประชุม

เพราะอะไรจึงต้องมาประชุมแผนพัฒนา คือ การทำแผนพัฒนา เป็นหัวใจ
สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น อะไรก็แล้วแต่ ที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลมีอาจดำเนินการได้ เมื่อโครงการที่จะดำเนินการมิได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) จึงต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาเพิ่มเติม โครงการ
หรือกิจกรรมไม่ได้บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติ ก็ไม่สามารถดำเนินการได้
เช่นเดียวกัน

การออกประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตามหมู่บ้านต่าง ๆ จะได้ยินเสมอว่า
ประชาคมไปก็เท่านั้น ไม่ได้ดำเนินการ ประชุมประชาคมไปหลาย ๆ ครั้ง ก็ยังไม่ได้
ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรมที่มาจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เรามาจัดลำดับ
ความสำคัญของแต่ละโครงการที่เสนอเข้ามา และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
แต่เนื่องจากงบประมาณของเทศบาลตำบลธรรมามูล มีจำนวนจำกัด ไม่สามารถ
ดำเนินโครงการทุกโครงการได้ จึงต้องมาจัดลำดับโครงการที่มีความสำคัญก่อน

และตามที่ได้แจ้งไปเบื้องต้นว่า โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้บรรจุ
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลจะไม่สามารถดำเนินการได้ ไม่ว่าจะด้วยเงินรายได้
หรือเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

/ประธาน.....

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ หากมีแก้ไขประการใดขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ (หัวหน้าสำนักปลัด) หรือผู้ช่วยเลขานุการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) เพื่อดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว
-การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒

ประธาน เชิญนางสาวปวีณา อยู่เย็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงแก่ที่ประชุม

นางสาวปวีณา อยู่เย็น ได้แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒ แก่ที่ประชุม ดังนี้

ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลธรรมามูล แก่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ วรรคสอง และข้อ ๒๒/๑ วรรคสอง จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒ (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม)

มติที่ประชุม -รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

- การยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยนาท

ประธาน เชิญนางสาวปวีณา อยู่เย็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงแก่ที่ประชุม

นางสาวปวีณา อยู่เย็น ได้แจ้งการแนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบาย ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
และแผน ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท ด่วนที่สุด ที่ ชน ๐๐๒๓.๓/ว๑๕๒๓ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓
(ตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม) ดังนี้

จังหวัดชัยนาท โดยความเห็นชอบของ นายประยูร รัตนเสนีย์
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้แจ้ง
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยปกติแล้วการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีกระบวนการจัดทำ
ประชาคมท้องถิ่น ดังเช่น ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ที่ได้มีการออก
ประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ก่อนที่จะจัดทำร่างแผนฯ เพิ่มเติม แต่ใน
ช่วงนี้อยู่ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อ
หลีกเลี่ยงให้คนหมู่มากมารวมตัวกันในที่เดียวกัน

ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทจึงอาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕ วรรคสอง ในการยกเว้นการทำ
ประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยนาท จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัย

ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้แจ้ง
ที่ประชุมถึง การยกเว้นการทำประชามสนั้น คณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดทำ
ร่างแผน พัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม มาเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้เลย

มติที่ประชุม -รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง เพื่อพิจารณา

-ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ของเทศบาลตำบลธรรมามูล เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

/ประธาน.....

ประธาน

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบล
ธรรมามูล เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากเทศบาลตำบลธรรมามูล มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติม
โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลธรรมามูล
โดยสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในเขตตำบลธรรมามูลมากที่สุด ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่
พร้อมกันนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ/หรือ โครงการ
พัฒนาอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในตำบล
ธรรมามูลอย่างเป็นภาพรวม

ดังนั้น เทศบาลตำบลธรรมามูล จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ เพื่อนำไปสู่แนวทาง
การปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

โครงการพัฒนา เพิ่มเติม เสนอที่ประชุมพิจารณาในวันนี้ มี ๒
โครงการ

๑. เทศบาลตำบลธรรมามูล ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
หมู่ที่ ๒ ซอยวังตาล เรื่อง น้ำอุปโภค-บริโภค ข้อมูลเบื้องต้น ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ซอยวังตาล แหล่งน้ำดิบ มีปริมาณน้ำเหลือน้อย และ
สระเก็บน้ำดังกล่าว ไม่ได้เป็นของเทศบาล เป็นของเอกชนที่อนุญาต
ให้เทศบาลใช้ได้ ในปีนี้เป็นปีที่แล้ง ไม่มีน้ำฝนลงมาเติมแหล่งน้ำดิบ
จึงเกิดปัญหาขึ้น รวมทั้งน้ำดิบมีความขุ่น ถึงผ่านกระบวนการแล้ว
ผลิตเป็นน้ำใสได้ไม่ดี ยังใช้แก้ปัญหาความเดือดร้อนยังไม่ได้

ทางเทศบาลตำบลธรรมามูล พยายามแก้ไขปัญหาแล้ว แต่ยังไม่
ดีขึ้น จึงได้นำปัญหาไปนำเรียนนายอำเภอเมืองชัยนาท เพื่อหาทางออก

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการ จัดซื้อถังน้ำ แบบพลาสติก
ขนาดความจุ ๑,๐๐๐ ลิตร พร้อมขาตั้ง และแผ่นพื้นสำเร็จรูป

ในส่วนของแหล่งน้ำที่มีระดับลดต่ำลง นอกจากที่ซอยวังตาล
หมู่ที่ ๒ แล้ว ยังมีในส่วนของแหล่งน้ำบึงสำเภา ซึ่งปกติรับน้ำมาจาก
แม่น้ำเจ้าพระยา แต่เวลานี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับต่ำ น้ำจึงไม่
สามารถไหลเข้าไปในบึงสำเภาได้ ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลง
อย่างต่อเนื่อง

/๒. ขุดลอกแหล่งน้ำ....

๒. ชุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๖ ตำบลธรรมามูล
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

เป็นแหล่งน้ำดิบของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖
สภาพแหล่งน้ำมีการตื้นเขิน และแห้งจนไม่สามารถใช้ส่งน้ำดิบ
เพื่อผลิตน้ำประปาได้ งบประมาณที่ใช้ในการชุดลอก ๒,๐๒๕,๐๐๐ บาท

เดิมโครงการที่ได้ส่งเข้าไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
แต่ถูกส่งเรื่องคืนกลับมา เนื่องจากเป็นโครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

และได้เชิญคณะกรรมการฯ สอบถามข้อสงสัยเพิ่มเติม

นายสมใจ เชื้ออภัย
กำนันต.ธรรมามูล

ได้แจ้งให้เทศบาลจัดซื้อถังน้ำที่มีมาตรฐาน ตามที่ได้ไปตรวจดู
พบว่าที่ไปตั้งไว้ มีความอ่อนมาก เกรงว่าจะเป็นของที่ไม่ได้คุณภาพ บางใบ
ยังไม่ได้เติมน้ำเลย เมื่อใส่น้ำก็แตกเลย อยากได้ให้ซื้อถังน้ำที่มีคุณภาพ
จะได้ใช้ได้ยาวนาน ถ้าเราได้ถึงไม่มีคุณภาพ หมดปึกก็ต้องซื้อใหม่ หากเรา
ไม่สามารถนำน้ำมาให้ตามครัวเรือนใช้ได้ ก็ควรที่จะซื้อของที่มีคุณภาพ

ประธาน

ถังที่จัดซื้อเดิม เป็นขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร ประกอบกับแผ่นพื้น
อาคารรับน้ำหนักไม่ได้ และการนำน้ำไปเติมอาจไม่รอบคอบเพียงพอ
ทำให้เกิดความเสียหายหรือพังจนใช้การไม่ได้ ในการจัดซื้อครั้งนี้จึงเปลี่ยน
ขนาด ลดลงเป็น ขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร เพื่อให้เหมาะสมกับโครงเหล็ก
และแผ่นพื้นที่รองรับ ในการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์

นายสมาน เมืองนิล
รองนายกเทศมนตรี

ได้ไปสำรวจดูถังน้ำพลาสติก ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร มีความบาง ต่าง
กับถังน้ำพลาสติก ขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร ที่มีความหนามากกว่า

ประธาน

เมื่อที่ประชุมหมดข้อซักถามแล้ว ได้ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ

ประธาน

หากท่านใดมีเรื่องใดจะเสนอต่อที่ประชุม เชิญ

/นายสมกมล....

นายสมกมล จ้างพานิช
ผอ.รร.วัดธรรมามูล

ได้เรียนที่ประชุมว่า โรงเรียนวัดธรรมามูล ได้ปรับปรุง
เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน มีพัดศุเป็นหลังคากระเบื้องที่รื้อออกมา
จำนวนหนึ่ง หากทางเทศบาลฯ มีความประสงค์จะนำไปซ่อมแซม
หรือใช้ประโยชน์ ทางโรงเรียนยินดีสนับสนุน

ประธาน

ได้กล่าวขอบคุณ และได้แจ้งว่า หากทางเทศบาลฯ จะขอรับการสนับสนุน
จะประสานต่อไป

นายสมใจ เชื้ออภัย
กำนัน ต. ธรรมามูล

ขอฝากเรื่องนกปากห่างที่มาอยู่อาศัยบริเวณ หมู่ที่ ๙ หลังจากได้
มีการฉีดไล่จนแล้ว ยังปรากฏว่ากลับมาอาศัยตามเดิม

นายยุทธนา เนียมจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอปรึกษาที่ประชุมเรื่อง สถานที่ตั้งระบบผลิตประปาหมู่ที่ ๒
ที่จะขอใช้พื้นที่ ควรที่จะมีการประชุมประชาคมขอใช้พื้นที่ไว้ และนำ
มาเป็นเอกสารประกอบการขอใช้พื้นที่ และขอให้ดำเนินการขอใช้พื้นที่
เตรียมไว้ก่อน หากอนาคตที่งบประมาณก่อสร้างระบบประปาจะได้ดำเนินการ
ได้

ประธาน

ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ ที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุม
และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๕ น.

(ลงชื่อ) ปวีณา อยู่เย็น ผู้จตุรายนการประชุม
(นางสาวปวีณา อยู่เย็น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ